

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวิส ดิงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมงาน “๑๗ ปี ศาลปกครอง ก้าวไกลในครรถงเพื่อความเป็นธรรม” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๗ ปี ศาลปกครอง**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมงาน “๑๗ ปี ศาลปกครอง ก้าวไกลในครรถงเพื่อความเป็นธรรม” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๗ ปี ศาลปกครอง ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๘ – วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องสัมมนา ๑ – ๒ ชั้น ๑๑ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ภายในงานเป็นการบรรยายและเสวนาทางวิชาการ ภายใต้ประเด็น “ศาลปกครองกับทิศทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง” ในกรณีนี้ นางเตือนใจได้เสนอความเห็นกรณีการนำอนุสัญญาอาร์ฮุส (Aarhus Convention) ซึ่งประเทศในทวีปยุโรปหลายประเทศได้นำมาใช้ในการพิจารณาของศาลปกครองในคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

**๒. นางเตือนใจ ดีเทศน์ เข้าร่วมงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชุด ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย (ประจำปี ๒๕๖๑) ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางเตือนใจ ดีเทศน์ เข้าร่วมงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชุด ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย (ประจำปี ๒๕๖๑) ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) โดยการปาฐกถามีเนื้อหาหลักในประเด็นกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ซึ่งมีการเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายสัญชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะการลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นลักษณะของผู้ลี้ภัยรวมถึงผู้ที่หาแหล่งพักพิงจากดินแดนที่มีความขัดแย้งทางการเมือง

**๓. คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ประเทศอินโดนีเซีย (AICHR Indonesia) มีหนังสือเชิญ นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการเสวนา AICHR High Level Dialogue on the Managing Freedom of Expression in the Information Age ณ ประเทศอินโดนีเซีย**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ประเทศอินโดนีเซีย (AICHR Indonesia) ด้วยความร่วมมือของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ประเทศมาเลเซีย (AICHR Malaysia) ได้มีหนังสือเชิญ นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการเสวนา AICHR High Level Dialogue on the Managing Freedom of Expression in the Information Age ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย และขอให้เป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ Managing Freedom of Expression in the Information Era – the Policy Frameworks ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมี

Ms. Cynthia Veliko ผู้แทนข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก  
ร่วมเป็นวิทยากร

#### ๔. การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับบริษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับบริษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ จะขอเข้าพบ กสม. ในวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับบริษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ โดยประเด็นที่คณะทำงานให้ความสนใจ ได้แก่ การปฏิบัติและข้อท้าทายในการปฏิบัติตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGPs) ความคืบหน้าในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน กลไกการเยียวยาผู้เสียหายจากการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจของไทยรวมถึงธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ผลกระทบจากการดำเนินโครงการขนาดใหญ่รวมถึงการกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) กับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมระหว่างเพศในการปฏิบัติตามหลักการ UNGPs รวมถึงสถานการณ์เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจต่อกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน เป็นต้น รวมถึงสถิติเรื่องร้องเรียนต่อ กสม. ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการเยียวยาแก่ผู้เสียหายทางระบบศาล บทบาทของ กสม. ในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์ระหว่าง กสม. รัฐบาล และภาคธุรกิจ และข้อเสนอแนะของ กสม. ต่อรัฐบาลในประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

#### ๕. ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการแข่งขันได้สาระวาที่สิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการแข่งขันได้สาระวาที่สิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา โดยมีนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๖ สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ผู้อำนวยการกองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน หรือผู้แทน เป็นคณะทำงานและเลขานุการร่วม และมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. จำนวน ๓ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป